
sþ. 100. Fyrirspurn [96. mál]
til menntamálaráðherra um nám á háskólastigi á Akureyri.

Frá Steingrími J. Sigfússyni.

1. Hvernig hyggst menntamálaráðherra fylgja eftir niðurstöðum nefndar um nám á
háskólastigi á Akureyri?

2. Má ætla að slíkt nám hefjist á Akureyri á næsta ári?


